

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
 วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายวสันต์ ศรีน้อย	ประธานสภาฯ	วสันต์ ศรีน้อย	
๒.	นายสุพนัส รัตตโอภาส	รองประธานสภาฯ	สุพนัส รัตตโอภาส	
๓.	นางสุพิศ พุ่มทอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	สุพิศ พุ่มทอง	
๔.	นางศรีนวล พิบูลย์	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ศรีนวล พิบูลย์	
๕.	นางสุจิตรา รัตนวงศ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	สุจิตรา รัตนวงศ์	
๖.	นายธรรมรงค์ เดชเกิด	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ธรรมรงค์ เดชเกิด	
๗.	นายกฤตติศักดิ์ แก้วเจริญ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	กฤตติศักดิ์ แก้วเจริญ	
๘.	นายวรรณโชติ เพชรรัตน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	วรรณโชติ เพชรรัตน์	
๙.	นายเสริมศักดิ์ คงกระพันธ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	เสริมศักดิ์ คงกระพันธ์	
๑๐.	นายมานิชญ์ สนธิช่วย	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	มานิชญ์ สนธิช่วย	
๑๑.	นายสมบัติ รัตนสูตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	สมบัติ รัตนสูตร	
๑๒.	นายดำรงเกียรติ ยี่สุน	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	ดำรงเกียรติ ยี่สุน	
๑๓.	นายธวัช คงกุลทอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	ธวัช คงกุลทอง	
๑๔.	นายวีระ ทรัพย์เพชร	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	วีระ ทรัพย์เพชร	
๑๕.	นายสุปัญญา นิลอุปลัม	เลขานุการสภาฯ	สุปัญญา นิลอุปลัม	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภาคภูมิ ติมพันธ์	นายกฯ	ภาคภูมิ ติมพันธ์	
๒	นายสาทร คงสกุล	รองนายกฯ	สาทร คงสกุล	
๓.	นายกฤษฎา ถิ่นสะท้อน	เลขานายกฯ	กฤษฎา ถิ่นสะท้อน	

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

นายวสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภา

กล่าวสวัสดิทศคณะผู้บริหารฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งในส่วนของกิจการสภาฯ ได้จัดการประชุมสภาฯ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วสภาฯ ก็ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นในการประชุมสภาฯ ในวันนี้กระผมก็ถือโอกาสนัดประชุมสภาฯ เพื่อให้ทันในห้วงเวลาของสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการประชุมในวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่การประชุมสภาฯ ของ อบต.สินปุน ตรงกับวันหยุดราชการแต่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและด้วยภาระหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องดำเนินการ ในเมื่อทุกท่านได้เข้าห้องประชุมสภาฯ พร้อมแล้วก็ขอเชิญร่วมจุดเทียนธูปสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระศรีรัตนตรัยก่อนจะเปิดประชุมสภาฯ เป็นลำดับต่อไป

นายสุปัญญา นิลอุปถัม
เลขาธิการสภาฯ

กล่าวเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหารฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯ ได้เข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ครบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อดำเนินการประชุมสภาฯ ตามวาระที่ได้กำหนดไว้แล้วตามลำดับต่อไป

นายวสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภา

กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

เปิดประชุมสภาฯ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายวสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภา

กล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีเจ้าหน้าที่มาประเมินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ซึ่งเป็นการประเมิน LPA ในด้านกิจการสภาฯ ซึ่งปีนี้จะคะแนนเต็มอยู่ที่ ๕๐ คะแนน ในส่วนของกิจการสภาฯ ในปีนี้ได้คะแนนเต็ม ก็ถือว่าการดำเนินงานของกิจการสภาฯ ก็ประสบความสำเร็จ ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ ตลอดถึงสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในทุกเรื่องของกิจการสภาฯ จนคะแนนออกเป็นที่ประทับใจก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๒
นายวสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

กล่าวในระเบียบวาระที่ ๒ นี้ก็ไม่มีเนื่องจากรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์และทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ยังไม่ได้ตรวจ เพราะฉะนั้นในการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ไว้ ในการประชุมสภาคราวต่อไป
เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๓

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภา อบต.สินปุน ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จสิ้น

๔.๑. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ นั้นกระผมก็ให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงาน การดำเนินการรับคำแปรญัตติที่ผ่านมาต่อสภาฯ และหลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ทางคณะผู้บริหารฯ ได้สรุปในส่วนของร่างข้อบัญญัติฯ อีกครั้ง หรือทางสมาชิกสภาอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ส่วนในวาระที่ ๓ ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัตินั้น จะไม่มีการอภิปรายจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาฯ เพียงอย่างเดียวในลำดับต่อไปขอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

๕.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓ ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

๕.๓ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้ประโยชน์และการให้บริการประชาชน

นายวสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภา

กล่าวในข้อ ๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ นั้นกระผมก็ให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงาน การดำเนินการรับคำแปรญัตติที่ผ่านมาต่อสภาฯ และหลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ทางคณะผู้บริหารฯ ได้สรุปในส่วนของร่างข้อบัญญัติฯ อีกครั้ง หรือทางสมาชิกสภาอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ส่วนในวาระที่ ๓ ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัตินั้น จะไม่มีการอภิปรายจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาฯ เพียงอย่างเดียวในลำดับต่อไปขอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ
ขึ้นแปรญัตติ

วาระที่ ๒

นายมาโนชญ์ สนธิช่วย

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

กล่าวตามที่การประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕

สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ก็ได้พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ เป็นที่เรียบร้อยและสภาฯ ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งมีกระผม นายมาโนชญ์ สนธิช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายภคตศักดิ์ แก้วเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นกรรมการ และนายธรรมรงค์ เดชเกิด ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นเลขานุการฯ ได้ร่วมกันทำหน้าที่และได้กำหนดวันและเวลาในการรับคำขอแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นั้นไว้ในวันที่ ๗-๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. แต่ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาหรือทางคณะผู้บริหารฯ มายื่นคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด จึงได้สรุปและทำรายงานเสนอต่อท่านประธานสภาฯ ถึงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีมติให้ยังคงไว้ร่างเดิมทั้งฉบับ

นายภาคภูมิ ตินพันธ์
นายกฯ

กล่าวก็ขออนุญาตเพิ่มเติมและสรุปการทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนของเราได้ทำงานแบบบูรณาการเชิงรุก ยึดมั่นธรรมาภิบาล ถือว่าทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานของท้องถิ่นของตำบลสินปุน ซึ่งจะเห็นได้จากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก็ได้ทำตามระเบียบนอกจากนั้นก็ได้ตรงตามนโยบายที่เราได้แถลงต่อสภาฯ ทุกประการไม่ว่าในเรื่องการรวบรวมข้อมูลความต้องการของพี่น้องประชาชนและได้มีการประชุมนอกรอบการหารือทุกขั้นตอนขบวนการจนวันนี้ได้รวบรวมข้อมูลและความต้องการในการพัฒนาในการที่จะตอบสนองรวมทั้งในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทุกมิติของตำบลสินปุนไว้ในร่างข้อบัญญัติฯ ฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ร่วมกันในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทุกท่านในนามของคณะผู้บริหารฯ ก็ขอยืนยันว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้เราได้ดำเนินการตามกระบวนการตามระเบียบทุกขั้นตอนหลังจากผ่านการแปรญัตติหรือเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติแล้วทางคณะผู้บริหารฯ ก็จะดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ ทุกประการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบัญญัติฯ ที่กำหนดไว้ตามนโยบายก็คือโดยการยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักของคุณธรรม เพราะฉะนั้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนในครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบทุกประการ

นายวสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภาฯ

กล่าวขอบคุณทางคณะผู้บริหารฯ ที่ได้นำเสนอพร้อมทั้งสรุปพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องของร่างข้อบัญญัติฯ เพราะฉะนั้นสำหรับในข้อ ๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ก็สรุปได้ว่าที่ประชุมให้คงไว้ร่างเดิมทั้งฉบับ

นายวสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภาฯ

กล่าวในข้อ ๕.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จะไม่มีการอภิปรายจะเป็นการลงมติเพียงอย่างเดียวก่อนจะขอมติที่ประชุมให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมเป็นลำดับต่อไป

นายสุปัญญา นิลอุปถัม
เลขานุการสภาฯ

กล่าวสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุมครับ

วาระที่ ๓

ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

นายวสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภาฯ

กล่าวต่อไปเป็นการขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ข้อ ๕.๒ พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ ขึ้น
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ที่ประชุมสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ	๑๔ เสียง
สมาชิกสภาฯ ไม่ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ	- เสียง
สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง	๑ คน

มติที่ประชุมสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เวลา ๑๑.๔๕ น.

นายวสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภาฯ

กล่าวใน ข้อ ๕.๓ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อการใช้ประโยชน์และการให้บริการประชาชน ซึ่ง
รายละเอียดต่าง ก็ขอเชิญคณะผู้บริหารได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เป็น
ลำดับต่อไป

นายภาคภูมิ ทิณพันธ์
นายกฯ

กล่าวในข้อ ๕.๓ การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อการใช้ประโยชน์และการให้บริการประชาชน ก็ขอ
อนุญาตนำเสนอญัตติของการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการประชาชนอาศัยตามอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็มีความจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬาของตำบลสินปุน เพื่อให้สมบูรณ์
แบบก็ตามที่เราได้ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล
สินปุน โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมเป็นงบประมาณสองล้านสี่แสน
บาทที่ผ่านมาโดยการอนุมัติของทางสภาฯ แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณใน
การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงต้องตั้งงบประมาณในการดำเนินการ
ปรับปรุงต่อเติมเพื่อให้สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบและมีคุณภาพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหา
งบประมาณโดยการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสินปุน ซึ่งในครั้งนี้เป็นกรณีโอนจากงบแผนงานทั่วไปไป
บุคลากรไปดำเนินการเป็นตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอำนาจของสภาฯ ทำให้เป็นเหตุเป็น
ผลเป็นระเบียบในการนำเสนอต่อสภาฯ ในวันนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงถึง
รายละเอียดแผนงานในการโอนเพิ่มหรือโอนลดก็ขอให้ท่านประธานสภาฯ
และท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดูตามเอกสารที่ได้มอบไว้ให้แล้ว พร้อมกับกร
นำเสนอชี้แจงต่อไป

รายการที่ ๑

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนพนักงานงบประมาณอนุมัติ ๓,๓๗๘,๑๒๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๗๗๘,๐๘๘ บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๒๐,๐๐๐ (-) งบประมาณหลังโอน ๕๕๘,๐๘๘.๖๑ บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาากลางอบต.สินปุน จำนวนเงินที่โอน ๒๒๐,๐๐๐(+) งบประมาณหลังโอน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

รายการที่ ๒

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ ๒,๕๖๕,๒๔๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๖๐๕,๐๙๖.๕๙ บาท จำนวนเงินที่โอน ๓๖,๐๐๐ (-) งบประมาณหลังโอน ๕๖๙,๐๙๖.๕๙ บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาากลาง อบต.สินปุน งบประมาณก่อนโอน ๒๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๓๖,๐๐๐(+) งบประมาณหลังโอน ๒๕๖,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

รายการที่ ๓

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานจ้างงบประมาณอนุมัติ ๒,๕๖๕,๒๔๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๕๖๙,๐๙๖.๕๙ บาท จำนวนเงินที่โอน ๑๕๙,๐๐๐(-) งบประมาณหลังโอน ๔๑๐,๐๙๖.๕๙ บาท แผนงานและชุมชน งบลงทุนโครงการระบบไฟฟ้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน งบประมาณก่อนโอนไม่มี จำนวนเงินที่โอน ๑๕๙,๐๐๐(+) งบประมาณหลังโอน ๑๕๙,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

สรุปแล้วการโอนทั้ง ๓ รายการนี้เป็นยอดเงินประมาณ ๕๑๕,๖๐๐ บาท ซึ่งทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดในการโอนงบประมาณครั้งนี้ก็ขออนุญาต ชี้แจงเพิ่มเติมว่ารายการที่โอนมาเป็นการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้ง ๒ โครงการไม่กระทบกับการบริหารหรือการจัดการโครงการอื่นใด หรือว่าไปกระทบกับโครงการของหมู่บ้านหรือการที่จะพัฒนาให้พี่น้องประชาชนใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มาทำเป็นรายการใหม่ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ขององค์กรที่จะได้ดำเนินการสองโครงการนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เล่นกีฬาได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพต่อไป จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในการบริการประชาชนในลำดับต่อไป

นายมานอชนม์ สนธิช่วย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

กล่าวซึ่งในระเบียบวาระนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่ามีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณ ซึ่งรายละเอียดก็ตามที่ทางคณะผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงไปแล้วแต่กระผมก็อยากจะนำเสนอว่าเมื่อโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายละเอียดที่ส่งให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ นั้น กระผมก็อยากจะบอกว่าให้

แล้วเสร็จตามโครงการต่างๆ ที่ได้นำเสนอต่อสภาฯ ไม่ว่าจะ เป็นโครงการเกี่ยวกับสนามกีฬาเพราะสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จะเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรและกระผมก็เชื่อว่าสมาชิกสภาฯทุกคนก็มีความคิดเห็นอย่างนั้น ซึ่งโครงการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาได้นั้นก็ด้วยมือของเพื่อสมาชิกสภาฯ ทุกคนเนื่องจากว่าอยากเห็นว่าอบต.สินปุนนั้นมีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการแต่ละโครงการที่เอื้อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมมือกันผนึกกำลังกันเพื่อที่จะให้โครงการต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลสินปุนของเราแต่เมื่องบประมาณทุกบาททุกสตางค์นั้นเมื่อได้ออนมาแล้วได้ไปทำรายการต่าง ๆ กระผมจึงบอกว่าให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวตำบลสินปุนและเพื่อองค์กรของเราต่อไป

นายรัช คงกุลทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

กล่าวในเรื่องการโอนงบประมาณและช่างก็ได้แนบแบบโครงการมาด้วย แต่ในรายละเอียดในเรื่องค่าภาษีที่สองโครงการไม่เท่ากันไม่ทราบว่าพิมพ์สลับกันกับค่าดอกเบียเงินกู้ถ้าเป็นการพิมพ์สลับก็ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยในส่วนเรื่องการโอนงบประมาณนั้นกระผมก็ไม่มีปัญหา เพราะการโอนงบประมาณก็เหมือนเพื่อนสมาชิกสภาฯ ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นหน้าเป็นตาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน และเราก็ได้ใช้งานให้ดูเป็นสัดส่วนให้เป็นที่ยอมรับร้อยในการแข่งขันกีฬาครั้งต่อ ๆ ไป

นายวสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภาฯ

กล่าวยังมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้อีกหรือไม่เมื่อ(ไม่มี) ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมก่อนที่จะขอมตินั้นให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมเป็นลำดับต่อไป

นายสุปัญญา นิลอุปถัม
เลขานุการสภาฯ

กล่าวสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุมครับ

นายวสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภาฯ

กล่าวต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมสภาฯ ข้อ ๕.๓ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อการให้บริการประชาชน

ที่ประชุมสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบ	๑๓	เสียง
สมาชิกสภาฯ ไม่ให้ความเห็นชอบ	-	เสียง
สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง	๑	คน
สมาชิกสภาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม	๑	คน

มติที่ประชุมสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ข้อ ๕.๓ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อการให้บริการประชาชน



ระเบียบวาระที่ ๖
นายสันต์ ศรีน้อย
ประธานสภาฯ

นายภาคภูมิ ตินพันธ์
นายกฯ

นายสมบัติ รัตนสูตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

เรื่องอื่น ๆ

กล่าวในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ นี้ก็เปิดโอกาสให้ทางคณะผู้บริหารฯ ได้แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ของ อบต.สินปุน และเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่อที่ประชุมเพื่อให้ทางคณะผู้บริหารฯ ได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

กล่าววาระขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบในระเบียบวาระนี้ก็มีอยู่ ๒ - ๓ เรื่องด้วยกัน

เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาในเรื่องของเส้นทางคมนาคมในการถล่มบ่อซึ่งจะแบ่งงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อออกเป็นสองรอบในรอบที่หนึ่งจะซ่อมแซมเฉพาะถนนที่พังชำรุดเสียหายหนักๆ หรือถนนขาดใช้สัญจรไม่ได้ของแต่ละหมู่บ้านก่อนส่วนในรอบที่สองจะเป็นการซ่อมแซมในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูแล้งจะซ่อมแซมถล่มบ่อให้ทั้งหมดทุกสายภายในหมู่บ้าน ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมอบหมายให้ทางช่างโยธาลงพื้นที่สำรวจถนนพร้อมกับท่านสมาชิก เพื่อที่จะได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

เรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องโครงการตามนโยบาย ซึ่งเป็นโครงการในเรื่องส่งเสริมสุขภาพในด้านการส่งเสริมในการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นงานนโยบายเป็นโครงการเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนก็มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งสภาฯ ทราบว่าในการโอนงบประมาณเพื่อไปใช้ในการปรับปรุงสนามกีฬาของอบต.สินปุนก็ขอแจ้งว่าเป็นงานนโยบายและเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนหรือเยาวชนในด้านกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เรื่องที่ ๓ เป็นเรื่องการประเมินของจังหวัดเป็นการประเมินในการบริหารจัดการงานขององค์กรท้องถิ่น ซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในการประเมินก็จะประเมินทุกองค์กร ซึ่งอบต.สินปุนผลการประเมินคะแนนก็ไม่ลดและได้เพิ่มขึ้นเป็น ๘๖ คะแนนซึ่งน่าจะอยู่ในอันดับต้นๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันตั้งแต่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานของตำบลสินปุน ที่ร่วมกันในการบริหารจัดการขับเคลื่อนของตำบลสินปุน ให้ไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดได้เป็นที่ยอดเยี่ยม กระจกก็ต้องขอขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

กล่าววาระก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารฯ ในเรื่องมีชาวบ้านได้ร้องเรียนเรื่องน้ำเสียที่เกิดจากบ้านของชาวบ้านไปกระทบกับอีกบ้านหนึ่งที่บริเวณชุมชนหน้าโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง ซึ่งทางผู้นำท้องที่และท้องถิ่นได้เข้าไปพูดคุยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขจึงขอฝากคณะผู้บริหารฯ ช่วยดำเนินการเรื่องนี้ให้ด้วยครับ



นางสุพิศ พุ่มทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

กล่าวดิฉันก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งในวาระนี้อยู่หนึ่งเรื่องคือเรื่องขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่
ไม่เป็นทางทิ้งในจุดที่ไม่ควรทิ้งซึ่งมีอยู่ ๒ จุดด้วยกันจุดที่ ๑ บริเวณป่าของ
ทางหลวงชนบทจุดที่ ๒ บริเวณสามแยกไม้บ้อง ซึ่งทั้งสองจุดนั้นเป็นที่มีคน
ผ่านมาผ่านไปตลอดและเป็นหน้าตาของตำบล ดิฉันจึงขอเสนอผ่านท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารฯ ให้ช่วยจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะหรือ
ป้ายณรงค์ไปปิดไว้เพื่อลดการทิ้งขยะลงได้บ้างค่ะ

นายดำรงเกียรติ ยี่สุน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

กล่าววาระผมก็มีประเด็นที่จะหารือในวาระนี้คือเรื่องการถมหลุมบ่อจากที่คณะ
ผู้บริหารฯ ได้แจ้งต่อสภาฯ แล้วนั้นว่าจะซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายที่ชำรุด
เสียหายหนักๆก่อนซึ่งผมคิดว่าถ้าการซ่อมแซมถมหลุมบ่อไม่ทั่วทุกสาย
เกรงว่าชาวบ้านจะตติงเกิดข้อสงสัยในการซ่อมแซมและจะเป็นปัญหาที่จะเกิด
กับสมาชิกสภาฯ ที่ตามมาวาระผมก็ขอเสนอว่าในการดำเนินการซ่อมแซมถม
หลุมบ่อนั้นควรไปดำเนินการในช่วงต้นฤดูแล้งๆ ฤดูฝนซึ่งน่าจะ
เหมาะสมกว่าและจะได้ดำเนินการทั่วทุกสายทุกหมู่บ้านด้วยและในส่วนเรื่อง
ที่ ๒ เป็นเรื่องของการประกอบกิจการทำทรายบางท่าที่กองทรายไว้ในพื้นที่
หมู่ที่ ๔ โดยมีผู้ร้องเรียนว่ามีฝุ่นละอองที่เกิดจากกองทรายและมีเม็ดทรายที่
หล่นเรียกรวดบนถนนที่เกิดจากรถบรรทุกทรายค่อนข้างมากทำให้ในช่วงที่
ประชาชนขับรถมอเตอร์ไซด์ไปรับนักเรียนหรือผู้ที่ผ่านไปมาก็ได้รับผลกระทบ
จากฝุ่นละอองและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ผมก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารฯ ให้ช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะนี้ด้วยครับ

นายธรรมรงค์ เดชเกิด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

กล่าววาระผมก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งต่อสภาฯอยู่ ๒ เรื่องด้วยกันเรื่องที่ ๑ เป็น
เรื่องการเก็บขยะก็ช่วงนี้ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ กำลังดำเนินการก่อสร้างขยายถนน
ทำให้ชาวบ้านต้องย้ายถังขยะออกไปไกลถนนทำให้พนักงานไม่เก็บขยะถัง
ขยะที่อยู่ไกลถนนซึ่งตอนนี้ก็มีหลายถังและมีขยะเต็มถังทุกถังก็ไม่ทราบ
เพราะเหตุอันใดก็ขอฝากคณะผู้บริหารฯ ช่วยดูแลด้วยครับส่วนเรื่องต่อไปก็
สืบเนื่องจากการขยายถนนที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งทำให้ระบบส่งน้ำประปา
ได้รับความเสียหายเยอะมากเพราะการก่อสร้างถนนต้องทำไหล่ทางทำให้ต้อง
รื้อท่อประปาออกหมดเพราะเมื่อก่อนเราได้วางท่ออยู่ในเขตทางหลวงเกือบ
ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะบริหารฯ ให้
ช่วยหาแนวทางหรือแผนรองรับในการซ่อมแซมระบบประปาที่ได้รับความ
เสียหายจากตรงนี้เพราะชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนแน่นอนครับ

นายวีระ ทรัพย์เพชร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

กล่าววาระผมก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งในวาระนี้อยู่ ๑ เรื่องก็คือช่วงนี้ในพื้นที่หมู่ที่
๗ นั้นฝนตกบ่อยมากทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้ถนนหลายสายเกือบทุก
ขอยพังชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากเพราะในพื้นที่หมู่ที่ ๗ นั้น
ถนนถาวรยังมีน้อยและในช่วงที่ผ่านมากเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำในคลองหลัก
กัดเซาะคอสะพานที่ ๒ ทั้งชำรุดเป็นช่องโหว่เป็นโพรงวาระผมเกรงว่าใน
อนาคตอาจจะเกิดการทรุดตัวของสะพานได้และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

อันตรายกับผู้ที่ผ่านไปได้ กระผมจึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง คณะผู้บริหารฯ ให้ช่วยส่งช่างลงไปสำรวจตรวจสอบและแนวทางเตรียมแก้ไข ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรหรือจัดหางบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมหรือ สร้างใหม่ในอนาคตด้วยครับ

นายมาโนชญ์ สนธิช่วย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

กล่าวกระผมก็มีเรื่องจะขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๕๓ ซึ่งหมู่ที่ ๕ ได้รับการ จัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓ ในการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตได้รับการว่าจ้างจากอบต.สินปุนเป็นผู้ว่าจ้างส่วนผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนไพศาลเมืองทอง ซึ่งขณะนี้ได้ลวงเลยมาพอสมควร ซึ่งเมื่อก่อน หน้านั้นก็ทราบดีว่าติดภาวะวิกฤตโควิด ๑๙ ไม่สามารถมาดำเนินการก่อสร้าง ได้แต่ขณะนี้ได้คลายล็อค ได้ปลดล็อคแล้ว แต่ฝ่ายผู้รับเหมาก็ไม่ได้เข้ามา ดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงมาหลายวันแล้ว กระผมเองก็เกรงว่าจะครบ กำหนดสัญญาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ตามสัญญา ๙๐ วัน แต่ทางผู้รับเหมา ยัง ไม่ได้เข้ามาดำเนินการเพียงแต่เข้ามากรีดเปิดหน้าดินไว้แต่ไม่ได้กรีดบดอัดใด ทั้งสิ้น กระผมก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารฯ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเร่งรัดผู้รับเหมารายดังกล่าว ให้เข้ามาดำเนินการ ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรองรับเทศกาลงานบุญเดือนสิบที่จะมาถึง และอีกอย่างหนึ่งว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก็พร้อม ที่จะทำการประกาศใช้อีกไม่นานก็จะบรรจุครบอีกปี และมีพี่น้องชาวบ้านใน พื้นที่ก็มีคำถามว่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางงบประมาณปี ๒๕๖๓ ของ หมู่ที่ ๕ จะเสร็จเมื่อไหร่ ก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหารฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการเร่งรัดให้ด้วยครับ

นายภาคภูมิ ตินพันธ์
นายกฯ

กล่าวตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องน้ำเสียซึ่งที่เกิดจาก ส่วนตัวระหว่างบ้านต่อบ้าน ซึ่งเรื่องนี้ต้องให้ผู้นำในพื้นที่เข้าไปพูดคุยกันก่อน สรุปตกลงกันก่อนกรณีตกลงกันไม่ได้ก็ต้องใช้แรงของกฎหมายในการบังคับ เพราะฉะนั้นถ้าต้องใช้แรงของกฎหมายต้องทำหนังสือส่งมาแล้วก็ผมจะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการหรือสิ่งที่ทำให้เป็นอันตราย ต่อสุขภาพหรือชุมชนเข้าไปดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องการทิ้งขยะเรี่ยราดไม่เป็นที่เป็นทาง ซึ่งเรื่องนี้ทางอบต. ก็ทำกันทุกปี ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ถูกที่ให้ถูกทางแต่ก็ ยังมีบ้างที่จะมีการทิ้งขยะเรี่ยราดไม่เป็นที่เป็นที่และที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ แจ้งมาและนำเสนอให้ทำป้ายไปติดก็ขอให้ทำหนังสือแจ้งมาด้วยเพราะว่าการ ทำป้ายต้องใช้งบประมาณติดตั้งป้ายให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ซึ่งที่ผ่านมาจาก อบต.ก็ได้ดำเนินการมาหลายหมู่บ้านแต่ขั้นตอนก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือส่งมา เพราะในการแก้ไขปัญหาคือต้องใช้งบประมาณ

เรื่องที่ ๓ การถมหลุมบ่อซึ่งการถมบ่อก็พอสรุปได้ว่าให้ทุกหมู่บ้านที่มีถนน ขำรุคพังเสียหายหนักๆก็ให้สมาชิกสภาฯ ทำหนังสือส่งมาก็จะได้แก้ไขปัญหา ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนและการถมหลุมบ่อทุกสายภายใน

หมู่บ้านทั้งตำบลให้หรืออีกประมาณ ๒ เดือนถึงจะดำเนินการแต่ช่วงนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาก่อนเพื่อให้ทันช่วงที่ให้ตรงจุดตามนโยบาย
เรื่องที่ ๔ เป็นเรื่องการประกอบท่าทรายหรือลานทรายที่มีฝุ่นละอองและเม็ดทรายตกหล่นเรียรดานั้น ในกรณีแบบนี้ก็ขอให้ทางผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาฯ หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทำหนังสือส่งมายัง อบต. เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ลงไปดำเนินการตรวจสอบพูดคุยให้ผู้ประกอบการ มาตรการการป้องกันต่อไป

เรื่องที่ ๕ เป็นเรื่องการก่อสร้างขยายถนนแล้วไปส่งผลกับการเก็บขยะของพนักงานไม่เก็บขยะ ในถึงที่อยู่ไกลจากถนนนั้นเดี๋ยวกระผมก็จะดำเนินการ กำชับให้อีกครั้ง และในส่วนเรื่องระบบประปาที่พังเสียหายจากการขยายถนน นั้น ก็จะต้องดำเนินการแก้ไขให้หลังจากการสร้างถนนแล้วเสร็จ ตอนนี้อยู่รอไปก่อน

เรื่องที่ ๖ เป็นเรื่องถนนพังชำรุดเสียหายและกีดขวางที่เกิดการชำรุดที่เกิดจากน้ำกัดเซาะนั้น ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทำหนังสือแจ้งมาเพื่อที่จะได้ ดำเนินการซ่อมแซมในลำดับต่อไป

เรื่องที่ ๗ เป็นเรื่องงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ของหมู่ที่ ๕ ในการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ผู้รับเหมายังไม่เข้าดำเนินการก็จะเร่งรัดให้ทันกับสัญญาตามกำหนดไว้ในเดือนนี้ให้แล้วเสร็จ แต่ในภาพรวมในการ ดำเนินการเร่งรัดผลักดันโครงการงบประมาณประจำปี ของ อบต. สิบปุ่น ในปีนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน อาจมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของวิกฤตทางโรค ระบาด ทางฝนฟ้าอากาศ และในเรื่องของผู้ประกอบล่าช้าแต่ในส่วน ผู้ประกอบการนั้น สามารถแก้ไขได้เพราะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารฯ ที่จะต้อง เร่งรัดและในส่วนของหมู่ที่ ๕ ก็จะรีบเร่งรัดช่วยดำเนินการแก้ไขให้ในปัญหา ต่างๆ โดยเร็วที่สุด และกระผมก็ขอขอบคุณที่ท่านได้นำเสนอได้แจ้งปัญหา และความต้องการของท่าน ของประชาชนมาและให้แนวทางในการแก้ไขหรือ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ในครั้งต่อไป ก็แล้วแต่ก็ถือว่าได้รับทราบปัญหาได้รับรู้ถึงความต้องการจาก หลายหมู่บ้านก็สิ่งไหนที่เร่งด่วน สิ่งไหนที่จำเป็น ก็จะดำเนินการให้ก่อน อาจจะมีบางที่ดำเนินการไม่ได้หรือล่าช้าก็ต้องกราบขอภัยท่านและบางสิ่ง บางอย่างท่านก็ต้องทำงานเชิงรุกด้วยอาจจะต้องเร่งรัดบางงาน บางโครงการ ในเมื่อเห็นชอบในหลักการแล้วท่านก็ต้องเร่งในแต่ละส่วนด้วยเพราะท่านใน ฐานะสมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ก็นอกจากต้องประสานกับคณะผู้บริหารฯ แล้ว ก็ต้องมีความสามารถในการประสานกับข้าราชการ พนักงานในแต่ละ ส่วนได้ด้วย ในการที่จะอำนวยความสะดวกในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันช่วงที่ รวดเร็ว ตรงจุด ตามนโยบายสำหรับวันนี้ในการ ประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณในการที่ท่านสมาชิกสภาฯ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินการตั้งแต่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี



งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติและให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรวมไปถึงการนำเสนอในระเบียบวาระที่ ๖ ในเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งทางคณะผู้บริหารฯ ก็ได้รับทราบและจะนำไปดำเนินการต่อไปขอบคุณครับ

นายธวัช คงกุลทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

กล่าววาระผมก็มีอยู่ ๒ เรื่องที่จะมาแจ้งในวาระนี้เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องการก่อสร้างถนนลาดยางก็ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ได้กล่าวไปแล้ว กระจกผมก็ขอเพิ่มเติมก็มีช่างผู้รับเหมาได้มาทดสอบความแน่นของดินแล้ว แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากดินยังไม่ผานดินมีความชื้นต้องรอให้แห้งและตอนนี้ก็รอจนเข้าช่วงฤดูฝนแล้ว กระจกผมเกรงว่าจะสิ้นงบประมาณเสียก่อนจะทำให้โครงการตกค้างอยู่ แต่กระจกผมก็มั่นใจว่าทางคณะผู้บริหารฯ ก็สามารถหาทางออกให้กับสมาชิกสภาฯ และประชาชนในหมู่บ้านได้ส่วนเรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องทำทรายในฝั่งคลองฉนวนที่กำลังจะเปิดขึ้นอีกหนึ่งท่า ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับสมาชิกสภาฯ ของเราเท่าไร แต่จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในเขตหมู่ที่ ๕,๖ และหมู่ที่ ๘ เยอะถ้ามีเพิ่มขึ้นอีก เพราะตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะมีรถพ่วงวิ่งบรรทุกทรายอยู่หลายคันและหากมีทำทรายเพิ่มขึ้นอีกก็จะทำให้มีรถวิ่งมากขึ้นและมาตรการของตำบลสินปุน ก็ไม่สามารถนำไปใช้กับทำทรายที่อยู่ฝั่งคลองฉนวนได้ จะใช้ได้เฉพาะในตำบลสินปุน เท่านั้นและกระจกผมก็ขออนุญาตฝากท่านประธานสภาฯ ทามคณะผู้บริหารฯ ว่าในการขออนุญาตตัดทรายทำไมทางฝั่งอบต.คลองฉนวนไม่ยื่นหนังสือมายังอบต.สินปุน และทำไมฝั่งอบต.สินปุน ต้องยื่นไปขออนุญาตทางฝั่งอบต.คลองฉนวนต้องผ่านสภาฯ ต้องรับรู้ต้องอนุญาตจึงจะสามารถเปิดกิจการได้ทั้งๆ ที่ทำทรายฝั่งคลองฉนวน ซึ่งก็เห็นกันอยู่ว่ามีหลายท่าแต่ไม่เคยส่งการขออนุญาตตัดทรายมายังสภาของอบต.สินปุน พิจารณาอนุญาตให้เปิดเลยกระจกผมก็มีแค่นี้ครับ

นายสาทร คงสกุล
รองนายกฯ

กล่าววาระผมก็ขออนุญาตพูดคุยในวาระนี้ในเรื่องของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านการลงมติของท่านสมาชิกสภาฯ ในวาระที่ ๑,๒ และ ๓ เสร็จจะเป็นที่เรียบร้อยก็ในนามของคณะผู้บริหารฯ ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ท่านได้ให้ความเห็นชอบทั้ง ๓ วาระ เพื่อที่จะตกเป็นข้อบัญญัติเป็นลำดับต่อไปส่วนอีกเรื่องก็เป็นเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้การเห็นชอบการโอนงบประมาณเพื่อที่จะนำไปดำเนินการในเรื่องสนามกีฬาและการขยายเขตไฟฟ้าของสนามกีฬาที่ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณที่เรามีอยู่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปอยู่ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ ซึ่งทุกปีจะมึงงบประมาณที่สามารถหยิบยกมาดำเนินการโครงการที่อยู่ในแผนงาน ที่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามลักษณะของงานไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกเรื่อง ซึ่งในส่วนของปีนี้เราจะดำเนินการโดยเฉพาะในสถานที่ของอบต. มีอยู่ ๓ เรื่องที่จะดำเนินการ ซึ่งมีในเรื่องการขยายอาคารเพื่อที่จะใช้สอยพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้นแต่ดูใน

งบประมาณที่จะเอาไปใส่ในข้อบัญญัติงบประมาณ แต่งงบประมาณไม่เพียงพอ
ซึ่งมาในรอบนี้ก็เช่นกันว่าจะขยายอาคารแต่เมื่อออกแบบแล้วเสร็จต้องใช้
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท พอไปดูงบประมาณที่ยังสามารถดำเนินการได้
สรุปว่า ๓ โครงการโอนได้เพียง ๒ โครงการงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ไม่
เพียงพอที่จะเอามาใช้จ่ายได้ จึงต้องหาวิธีการหางบประมาณดำเนินการในปี
ต่อไป และเรื่องทำทรายที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามนั้นก็ตามที่กระผมกับ
ท่านนายกฯ ได้คุยกันว่าสิ่งที่เขาไม่อนุญาตเพราะว่าเขาไม่ขออนุญาตใครถ้า
จะให้ถูกต้องในเมื่อขออนุญาตกับอบต.คลองฉนวน หนังสือของสำนักงาน
ที่ดินก็จะส่งมายังอบต.สินปุน ทั้งนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผู้ประกอบการทำ
ทรายทำอยู่ทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ขออนุญาตเปิดกิจการ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับก็ต้องไปตามสภาพ เมื่อการขออนุญาตที่ไม่สมบูรณ์
ไม่ถูกต้อง และมีอีกเรื่องในการจัดโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมกระผมก็
ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ไม่ติดภารกิจก็ขอเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมเพราะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ ๓ เป็นรอบสุดท้ายของศูนย์คนไร้ที่พึ่งของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้เข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกำหนดที่โรงเรียนบ้านควนนิคมในวันที่ ๒๐ ,๒๑
สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้กระผมก็ขอฝากทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับกระผมก็มีเรื่องที่จะพูดคุยแค่นี้ขอขอบคุณครับ

นายมานิช สนิช่วย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

กล่าวขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทำทรายเมื่อได้รับคำสั่งจากคณะผู้บริหารฯ
ว่าทำทรายที่เปิดในฝั่งคลองฉนวนนั้นเป็นทำทรายที่ไม่ขออนุญาตที่ถูกต้อง
กระผมก็ขอเสนอว่าเราควรหามาตรการในการป้องกันหรือทำอะไรบ้างไม่ควร
นิ่งเฉยอยู่เพราะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดที่ ๕,๖ และ ๘ ของ
ตำบลสินปุน ในโซนนี้ทั้งแถบได้รับความเดือดร้อนและที่สำคัญทำให้ถนนพัง
ชำรุดเสียหายถึงแม้ทางหลวงชนบทมีงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซม
แต่ตอนนี้หลังจากการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผ่านมาไม่กี่เดือนก็เริ่มพังเป็น
จุดหลายจุดแล้วและก็จะเริ่มจะพังเยอะขึ้นในเมื่อเกิดจากการที่รถบรรทุกทราย
ที่มาจากทำทรายที่ไม่ได้ขออนุญาตที่ถูกต้อง กระผมจึงอยากให้ทางหน่วยงาน
หรือองค์กรต่อองค์กรประสานกันถ้าไม่ประสานกันก็ต้องควบคุมการบรรทุกที่
เกินน้ำหนักรถขับเร็วรถวิ่งไม่เป็นเวลาเพราะในฝั่งของตำบลสินปุน มีกฎ
ข้อตกลงในการควบคุมแต่ไม่ได้ครอบคลุมหรือว่าข้อจำกัดไปถึงทำทรายในฝั่ง
ของคลองฉนวนเพราะฉะนั้นกระผมก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะ
ผู้บริหารฯ ให้ช่วยหามาตรการในการควบคุมเพื่อลดปัญหาที่จะกระทบกับพื
น้องประชาชนหรือลดอันตรายความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นในภาคหน้าด้วย
ครับ

นายสุพนัส รัตตโอภาส
รองประธานสภาฯ

กล่าวยังมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะพูดคุยในระเบียบวาระนี้อีกหรือไม่เมื่อ
(ไม่มี) กระผมก็ขอฝากถึงเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในเรื่องต้นไม้ที่อยู่บริเวณ

ข้างบ้านเรือนของชาวบ้านว่าให้ตัดออกเพราะเวลาเกิดวาทภัยอาจทำให้ต้นไม้ล้ม ต้นไม้หักมาทาบบ้านเรือนพังเสียหายเหมือนกับที่ผ่านมา กระผมก็ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทุกหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์บอกชาวบ้านด้วยครับ สำหรับวันนี้ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วาระสำคัญคือเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ

ปิดประชุมสภาฯ

เวลา ๑๕.๒๐ น

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุมสภาฯ

(นายสุปัญญา นิลอุปถัม)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจแล้วเมื่อ
วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(นายสมบัติ รัตนสูตร)

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(นางสุจิตรา รัตนวงศ์)

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(นางศรีนวล พิบูลย์)

การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ สภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๓

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(นายวสันต์ ศรีน้อย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน